

# SEAMEO RETRAC

BẢN TIN SỐ 67 | THÁNG 10-12 NĂM 2018



ISO 9001:2015



HỘI THẢO TẬP HUẤN

**KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC NƯỚC CHÂU  
TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TIẾNG  
TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG**

TRAINING WORKSHOP

**EXPERIENCE AND SOLUTIONS OF ASIAN COUNTRIES  
IN CREATING ENVIRONMENT FOR SCHOOL STUDENTS TO USE EN**

*Đà Lạt, 18-19/10/2018*

**TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU VỰC  
CỦA SEAMEO TẠI VIỆT NAM  
(SEAMEO RETRAC)**

**ISSN 1729 -1852**



# TRONG SỐ NÀY

## TẬP HUẤN

Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học” dành cho Campuchia, Lào và Việt Nam

Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam”

Hội thảo Tập huấn Quốc tế về “Kinh nghiệm và Giải pháp của các Nước Châu Á trong việc Xây dựng Môi trường Sử dụng Tiếng Anh tại các Trường phổ thông”

Hội thảo về “Dạy Ngôn ngữ Dựa trên Nhiệm vụ” với Giáo sư Rod Ellis từ Đại học Curtin, Úc

Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong Trường Đại học Việt Nam”

Khai giảng Khóa 17 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Khai giảng 02 khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu Khoa học”

Hội thảo tập huấn về “Tăng cường Sử dụng tiếng Anh như một Phương tiện Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng”

Khóa Tập huấn về “Xây dựng và Phát triển Thương hiệu Trường Đại học”

## SỰ KIỆN KHÁC

Hoạt động dịp Lễ hội Halloween tại Trung tâm SEAMEO RETRAC

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Hoạt động dịp Lễ Giáng sinh tại SEAMEO RETRAC

### Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức SEAMEO và Tổ chức UNESCO-Bangkok, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức “Hội thảo về Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam” vào ngày 08/11/2018. Hội thảo nhằm mục tiêu xác định những lựa chọn phù hợp cho việc ứng dụng khung năng lực cũng như góp ý cho việc điều chỉnh nội dung khung năng lực để phù hợp với bối cảnh giáo dục mầm non tại Việt Nam. Tham gia Hội thảo sẽ có sự hiện diện của gần 60 đại biểu đến từ

Ban Thư ký Tổ chức SEAMEO, đại diện một số Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam và lãnh đạo một số trường mầm non tại Việt Nam.



### Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học” dành cho Campuchia, Lào và Việt Nam

Vào ngày 9-12/10/2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”, nhằm giúp cho hơn 30 học viên là nhà lãnh đạo và quản lý thuộc các trường đại học và cao đẳng đến từ ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc tăng cường năng lực trong lãnh đạo và quản lý tại các trường



đại học và cao đẳng. Chủ đề được thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm: đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục, lãnh đạo sự thay đổi và nâng cao hiệu quả trong giáo dục, phát triển chuyên môn và giải quyết mâu thuẫn và giao

tiếp có hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. Khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm, do các giảng viên của Trung tâm, của Tổ chức Giáo dục Quốc tế tỉnh British Columbia, và trường Cao đẳng Rockies, Canada giảng dạy.



### Hội thảo Tập huấn Quốc tế về “Kinh nghiệm và Giải pháp của các Nước Châu Á trong việc Xây dựng Môi trường Sử dụng Tiếng Anh tại các Trường phổ thông”

Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Hội thảo tập huấn quốc tế về “Kinh nghiệm và Giải pháp của các Nước Châu Á trong việc Xây dựng Môi trường Sử dụng Tiếng Anh tại các Trường phổ thông” vào 02 ngày 18-19/10/2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tại hội thảo, các báo cáo viên và đại biểu đã thảo luận, trình bày về thực trạng của việc sử dụng tiếng Anh; một số mô hình



và bài học về việc xây dựng môi trường tiếng Anh trong và ngoài lớp học tại Việt Nam và các nước trong khu vực; những

khó khăn và giải pháp cho việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong và ngoài nhà trường; công tác

quản lý và những định hướng cho việc triển khai mô hình này rộng rãi tại các trường phổ thông ở Việt Nam.

### Hội thảo về “Dạy Ngôn ngữ Dựa trên Nhiệm vụ” với Giáo sư Rod Ellis từ Đại học Curtin, Úc

Ngày 23/11/2018, SEAMEO RETRAC kết hợp với Đại học Curtin đã tổ chức hội thảo chuyên đề về “Dạy Ngôn ngữ theo Nhiệm vụ” (Task-based Language Teaching) do Giáo sư Rod Ellis, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, hiện là Giáo sư nghiên cứu tại Khoa Giáo dục, Đại học

Curtin ở Perth, Úc trình bày. Đây là một trong những hoạt động phát triển chuyên môn cho các cựu sinh viên cũng như những sinh viên đang theo học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng do Trường Đại học Curtin và SEAMEO RETRAC phối hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút hơn 150 đại biểu là các giáo viên/giảng viên tiếng Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.





## Khóa Tập huấn về "Đảm bảo Chất lượng trong Trường Đại học Việt Nam"



Dưới sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Đảm bảo Chất lượng Đại học (INQA/AHE), Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về "Đảm bảo Chất lượng trong các Trường Đại học Việt Nam" vào ngày 29/10-2/11/2018. Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của 31 lãnh đạo, cán bộ quản lý đang phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đại học tại 17 trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn được xây dựng

nhằm hỗ trợ cho các trường đại học Việt Nam nâng cao năng lực về đảm bảo chất lượng đại học, đặc biệt là trong công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường của mình. Chương trình tập huấn gồm 3 giai đoạn: tập huấn trên lớp; ứng dụng kết quả tập huấn vào thực tiễn và trao đổi, thảo luận trực tuyến; nghiên cứu khảo sát về tác động của kết quả tập huấn đối với công tác đảm bảo chất lượng của học viên tại nơi công tác.

## Khai giảng Khóa 17 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Ngày 12/ 11/ 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, khai giảng Khóa 17 của chương trình Thạc sĩ về Ngôn ngữ Ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics). Có 33 giáo viên tiếng Anh đến từ Mỹ, Philippines, và Việt Nam tham dự khóa học này.

Đợt học tập trung đầu tiên của Khóa 17 kéo dài từ ngày 12-15/11/2018. Ba đợt



học tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 2, 7 và 11 năm 2019.

Đợt tập trung cuối cùng của Khóa 16 với 38 học viên cũng đã diễn ra ngay trong tuần tiếp theo từ ngày 19-22/11/2018. Các học viên của khóa này dự kiến sẽ

tốt nghiệp vào tháng 8/2019.

Đây là một chương trình liên kết rất hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và trong khu vực.

## Khai giảng 02 khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức 02 khóa tập huấn về "Phương pháp Giảng dạy các Môn Chuyên ngành bằng tiếng Anh" cho 64 giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM từ ngày 09 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 2018. Chương trình giảng dạy có sự kết hợp giữa hình thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến trên phần mềm trực tuyến Tech4Teach do Trung tâm

SEAMEO RETRAC thiết kế. Khóa tập huấn không những giúp học viên cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho bản thân mà còn trang bị cho học viên khả năng thiết kế

các hoạt động, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh để giúp sinh viên tham gia các hoạt động học tập tích cực hơn.



## Khóa Tập huấn về "Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu Khoa học"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm SEAMEO RETRAC và Học viện Giáo dục về Nguồn Nước trực thuộc Tổ chức UNESCO (IHE DELFT-The Netherland), Trung tâm đã tổ chức khóa tập huấn trong vòng hai ngày về "Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu" nhằm mục tiêu xuất bản, vào ngày 29-30/11/2018. Khóa tập huấn nhằm mục tiêu hỗ trợ

cho đội ngũ giảng viên và quản lý thuộc các trường được nâng cao năng lực trong việc xây dựng thành công một bài báo cáo nghiên cứu khoa học và được chọn để xuất bản bởi các tạp chí uy tín, thông qua việc trang bị kỹ năng và kiến thức về viết báo cáo khoa học. Khóa tập huấn được tổ chức với sự tham dự của gần 50 giảng viên và cán bộ quản lý học thuật hiện đang công tác tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam.



## Hội thảo tập huấn về "Tăng cường Sử dụng tiếng Anh như một Phương tiện Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng"

Trong ngày 10-11/12/2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học Nam Úc tổ chức hội thảo tập huấn quốc tế về "Tăng cường Sử dụng tiếng Anh như một Phương tiện Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng". Hội thảo này nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án "Liên kết các cơ sở giáo dục để giải quyết các vấn đề giáo dục đại học tại Việt Nam do Hội đồng Úc-ASEAN và Bộ Ngoại giao – Thương mại Úc tài trợ.

Đại biểu tham dự hội thảo là các nhà quản lý và giảng viên đến từ 21 trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh

nghiệm và học tập về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy như thiết kế chương trình, tổ chức giảng dạy, công tác đánh giá, cơ hội và thách thức trong bối cảnh của Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Trung tâm SEAMEO RETRAC và Trường Đại học Nam Úc đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tổ chức để tạo tiền đề cho sự hợp tác bền vững trong những năm tiếp theo.



## Khóa Tập huấn về "Xây dựng và Phát triển Thương hiệu Trường Đại học"

Nhằm hỗ trợ cho các trường đại học và cao đẳng trong công tác xây dựng những chiến lược, chính sách phù hợp liên quan đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu của trường, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề về "Xây dựng và Phát triển Thương hiệu cho Trường Đại học" tại Trung tâm vào ngày 26-27/12/2018. Nội dung tập huấn bao gồm: Tìm hiểu về những Khái niệm,

Định nghĩa về Thương hiệu và Xây dựng Thương hiệu, Vai trò và Lợi ích của việc Xây dựng và Phát triển Thương hiệu, các Chiến lược và Công cụ Cần thiết để Triển khai Kế hoạch Xây dựng và Phát triển Thương hiệu được Thành công và Hiệu quả. Học viên của khóa tập huấn bao gồm cán bộ quản lý, chuyên trách về xây dựng và phát triển thương hiệu của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.





### Hoạt động dịp Lễ hội Halloween tại Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 28-30/10/2018, Trung Tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức các hoạt động dịp lễ hội Halloween cho hơn 2,500 học viên Chương trình Anh văn Thiếu nhi.

Một góc trang trí đã được dựng nên tại Trung tâm với phong cách truyền thống Halloween kết hợp với những bài thông tin thú vị về lịch sử và phong tục của mùa lễ hội này ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Tại khu vực trang trí này, các em thiếu nhi vừa có thể chụp hình



lưu niệm, vui chơi cùng bè bạn, lại vừa có thể biết thêm những kiến thức hữu ích.

Học sinh ở tất cả những cấp độ cùng với những giáo viên tham gia vào các hoạt động như: trang trí và tô màu những

chiếc mặt nạ dành cho ngày hội hóa trang với những dụng cụ màu sáp, giấy màu có sẵn và cắt dán những mẫu mô hình túi kẹo Halloween. Những hoạt động sôi nổi này đã cho các em học sinh cơ hội để thỏa sức sáng tạo và vui chơi cùng nhau.

### Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Vào ngày 20/11/2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại trụ sở Trung tâm với sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên và đội ngũ giảng viên.

Đây là cơ hội để Trung tâm bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các giáo viên và nhân viên đã đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm trong năm vừa qua. Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm đã trao giấy khen cho các giáo viên đã đạt thành tích giảng dạy xuất sắc trong năm 2018. Lễ kỷ niệm khép lại bằng các tiết mục biểu diễn âm nhạc và trò chơi có giải thưởng làm cho buổi lễ trở nên vui tươi và ý nghĩa.



### Hoạt động dịp Lễ Giáng sinh tại SEAMEO RETRAC

Vào các ngày 22, 24, và 25 tháng 12 năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức nhiều hoạt động Giáng sinh dành cho các học viên Chương trình Anh văn Thiếu Nhi.

Khu vực trang trí được thiết kế với cây thông Noel và những biểu tượng như tuyết, quả chuông và những quả châu đầy màu sắc để các em học viên có thể chụp hình trong lúc hòa mình vào không khí của mùa lễ hội này. Ông già Noel – một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong ngày lễ này, đã đến Trung tâm với một túi đầy quà dành tặng cho tất cả các em học viên.



## SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

**05-12/01/2019**

Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh cho Giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Tp. Hồ Chí Minh

**16-18/1/2019**

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Kiểm tra và Đánh giá”

**24/01/2019**

Họp Giáo viên hàng năm của Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài

**08/01 – 27/06/2019**

Lễ khai giảng Khóa tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên Công ty Bạch Kim Toàn Cầu

**25-28/02/2019**

Đợt tập trung lần 2 - Khóa 17 - Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng

**26/2-2/3/2019**

Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

**8/3/2019**

Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ





ISO 9001:2015

**The SEAMEO RETRAC Newsletter is quarterly publication of SEAMEO RETRAC Vietnam**

35 Le Thanh Ton st. HCM city, Vietnam.

**Tel:** (84.28) 38 32174 - 38245618 - **Fax:** (84.28) 38232175

**Email:** [contact@vnseameo.org](mailto:contact@vnseameo.org)

[www.vnseameo.org](http://www.vnseameo.org)